

Số: /BC-BDT

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 và Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 2238/SNV-CCHC&CTTN ngày 27/11/2023 về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo như sau:

I. Khái quát chung

Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi được quy định tại Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Về tổ chức bộ máy của Ban gồm có: Văn phòng Ban, Thanh tra Ban và phòng Chính sách Dân tộc. Hiện Ban có 20 công chức và lao động hợp đồng; trong đó không có công chức trong độ tuổi thanh niên.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc tỉnh không phân công công chức chuyên trách thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Tuy nhiên, Ban có phân công nhiệm vụ cho Thanh tra Ban theo dõi công tác thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện tham mưu công tác tuyên truyền ở các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao.

II. Kết quả triển khai nhiệm vụ

1. Ban Dân tộc đã quán triệt và triển khai nội dung các quy định của pháp luật, văn bản của Trung ương, của tỉnh, của ngành về công tác thanh niên, chính sách pháp luật đối với thanh niên đến công chức và người lao động cơ quan như: Luật Thanh niên năm 2020, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; Nghị định số 78/2017/NĐ-CP

ngày 03/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên,...

2. Ban cũng đã phối hợp với Chính quyền địa phương các huyện miền núi thực hiện công tác tuyên truyền cho đối tượng thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số tại cơ sở. Trong các hoạt động của Lãnh đạo Ban Dân tộc đều có kết hợp lồng ghép Chiến lược phát triển thanh niên vào các chương trình, chính sách, đề án do ngành quản lý.

Ban cũng đã tặng thưởng cho 10 em học sinh của Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vượt khó, học giỏi trong Chương trình Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ban tổ chức trong năm 2023 vừa qua.

III. Đánh giá chung

Công tác quản lý nhà nước về thanh niên nói chung và công tác triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch thực hiện Phát triển thanh niên nói riêng nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Ban. Tuy nhiên, do đặc thù cơ quan không có công chức trong độ tuổi thanh niên nên công tác này còn chưa được chú trọng.

Lực lượng thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số tại các miền núi được chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức để góp sức vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

IV. Phương hướng nhiệm vụ và những kiến nghị, đề xuất

1. Phương hướng, nhiệm vụ

- Ban Dân tộc tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện miền núi nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, các chương trình, chính sách của Nhà nước về thanh niên trong giai đoạn hiện nay: phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống và vật chất cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; chú trọng tạo việc làm tại chỗ; phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh có chất lượng, gắn với ứng dụng khoa học phục vụ cho việc giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Y tế về việc từng bước

nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

2. Kiến nghị, đề xuất

Đề xuất UBND tỉnh, Sở Nội vụ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên của Ban Dân tộc, báo cáo Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Đỗ Minh Hải